
 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๑ กรมควบคุมมลพิษ 
ผู้มาประชุม 
๑. นายวิจารย์  สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการร่วม 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
๒. นางกรรณกิาร์  เมธนาวิน อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอน กรมทรัพยากรธรณี 
๓. นายมงคล  นิลประภาพร อนุกรรมการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
๔. นายฤทธิไกร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อนุกรรมการ 

นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
๕. นายสมศักดิ์  พลายมาต อนุกรรมการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี) 
๖. นางสาวศิริพร  บ ารุงศิลป์ อนุกรรมการ 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) 
๗. นางสาวปิยะพันธุ์ ศิริบุญประภพ อนุกรรมการ 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมทรัพยากรน  า 
๘. นายพงศ์สรรค์  ดิษฐานุพงศ ์ อนุกรรมการ 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติล าคลองงู  
๙. นางสาวมโนรส  ห้าวหาญ อนุกรรมการ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
๑๐. นางสาวพนิตา  เจริญสุข อนุกรรมการ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมอนามัย 
๑๑. นางภินันท์  โชติรสเศรณี อนุกรรมการ 

ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ 
๑๒. นายวีรวัธน์  ธีรประสาธน์ อนุกรรมการ 

ประธานมูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. นายสุรพงษ์  กองจันทึก อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา  
๑๔. นางสาวเพ็ญรดี  จันทร์ภิวัฒน์ อนุกรรมการ 

อาจารย์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๑๕. นายรังสรรค์  ปิ่นทอง อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการคุณภาพน  า กรมควบคุมมลพิษ และเลขานุการ 
๑๖. นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการส่วนน  าเสียอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ประธานอนุกรรมการร่วม 
๒. ผู้อ านวยการส านักบรหิารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวฉันทนา  ผดุงทศ อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาวชิาการและสื่อสารธารณะ กรมควบคุมโรค  
๔. นายดุสิต  จันทรกานต์ อนุกรรมการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
๕. นางสาวอาภา  หวังเกียรติ 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
อนุกรรมการ 

๖. นายสุธา  ขาวเธียร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการ 

๗. นายมนตรี  ชูวงษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๘. นางสาวสรณรัชฏ์  กาญจนะวณิชย์ 
เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว 

อนุกรรมการ 
 
อนุกรรมการ 

๙. นางสาวเพ็ญโฉม  แซ่ตั ง 
ผู้ประสานงานโครงการศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๑๐. นายนิติพล ตันติวนิช อนุกรรมการ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวจรัสศรี  รุ่งวิชานิวัฒน์                           กรมควบคุมมลพิษ 
๒. นางสาวภิตินันท์  อรทัย    กรมควบคุมมลพิษ 
๓. นายมนต์เทพ  อัตต์สินทอง    กรมควบคุมมลพิษ 
๔. นายอรุณกิจ  สิทธิไชย    กรมควบคุมมลพิษ 
๕. นายกุลภัทร  ศรีสุข     กรมควบคุมมลพิษ 
๖. นางสาวพัชรินทร์  นาคหล่อ    กรมควบคุมมลพิษ 
๗. นางสาวณิชยา  ตรงยางกูร    กรมควบคุมมลพิษ 
๘. นายวิทยา  ยกฉวี     กรมควบคุมมลพิษ 
๙. นายทศพร  บ ารุงวงศ์    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๐. นายบุญยืน  กวินเสกสรรค์    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๑. นางสาวจรีภรณ์  ขวัญดี    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๒. นางสาวบุษราคัม  ผนึกทอง    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  สันติภราภพ   กรมควบคุมมลพิษ 
๑๔. นางสาวสุวิภา  อุภาพร    กรมควบคุมมลพิษ 
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๑๕. นายภิญณัฎฐ์  ศรีชะเอม    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๖. นางสาวดลยา  ฤทธิ์สกุลชัย    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๗. นางสาววันทนา  เก้าเด่น    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๘. นางสาวเสาวรส  มานะจินดานนท์   กรมควบคุมมลพิษ 
๑๙. นางสาวสุภาวดี  เจริญรูป    กรมควบคุมมลพิษ 
๒๐. นางสาวขนิษฐา  อุปพงษ์    กรมควบคุมมลพิษ 
๒๑. ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี 
๒๒. นางบุญเนิน  ผาดสีเสน 
 

เปิดการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานอนุกรรมการร่วม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั งนี 

เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี  ครั งที่  ๒/๒๕๕๙  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี ล่างในการจัดหาแหล่งน  าสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ และการ
จัดท าแผนงบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือด าเนินการตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร
ตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี  ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดท ารายงาน      
การประชุมคณะอนุ กรรมการแก้ ไขปัญหาการปนเปื้ อนสารตะกั่ วในห้ วยคลิตี  ครั งที่  ๑/๒๕๕๙                   
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ กรมควบคุมมลพิษ แล้วเสร็จ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒ โดยได้ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบแล้ว 
ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๓๐๗๖ – ๓๐๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะ        
อนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไขคือ ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (นางสาวมโนรส ห้าวหาญ)        
ขอแก้ไข รายละเอียดในหน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๔ จาก “นางสาวมโนรส ห้าวหาญ ได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่าจะจัดส่ง
แผนการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามมา ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙” 
เป็น “นางสาวมโนรส ห้าวหาญ ชี แจงว่า ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมควบคุมโรคส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในพื นที่ มีแผนลงพื นที่หมู่บ้านคลิตี  เพ่ือแจ้งผลเลือดและสื่อสารความเสี่ยง”  

นายสมศักดิ์ พลายมาต ได้ขอแก้ไข ในหน้าที่ ๑ ข้อที่ ๖ ที่ระบุต าแหน่งนายสมศักดิ์      
ว่าเป็นนักธรณีวิทยาช านาญการ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ นั น ให้แก้ต าแหน่งเป็น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี)  
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นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง ได้ขอแก้ไขรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ในหน้าที่ ๒ ข้อที่ ๖     
รายนางสาวมโนรส ห้าวหาญ โดยเนื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายให้        
นางสาวมโนรส ห้าวหาญ เป็นอนุกรรมการแล้ว จึงขอให้ย้ายชื่อไปอยู่ในกลุ่มผู้มาประชุม ในหน้าที่ ๑ แทน 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
โดยให้ปรับตามข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุด   

นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ภายใต้แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณ
ห้วยคลิตี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก ๖ แผนงาน ได้แก่ ๑) การจ่ายเงิน
ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ๓) การฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว  ๔) การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่
ล าห้วยคลิตี จากพื นที่เสี่ยง ๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ งและการจัดการตะกอนดินหน้าฝาย          
และ ๖) การจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) ซึ่งมีความก้าวหน้า ดังนี  

๑) การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและได้รายงาน         

ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  
๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการประชาสัมพันธ์    

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี     
ครั งที่ ๑/๒๕๕๙ (มีนาคม ๒๕๕๙) โดยเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทั งหมด ๑๑ จุด ครอบคลุมพื นที่เหนือ   
โรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC๑) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC๒ และ KC๒/๑) และใต้โรงแต่งแร่ (จุด KC๓ – KC
๘) โดยสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน  า : พบปริมาณตะกั่วทั งหมดในน  าอยู่ในช่วงน้อยกว่า ๐.๐๑ - ๐.๐๓๔ 
มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) โดยคุณภาพน  าทุกตัวอย่างอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน                                      
ตะกอนดินท้องน  า : พบปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๑๔๗ – ๓๖,๔๔๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) โดยพบ
ปริมาณตะกั่วปนเปื้อนสูงสุดบริเวณจุด KC๓ – KC๘ (บริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมา) ทั งนี  ฝ่ายเลขาฯ ได้วิเคราะห์
ข้อมูลตะกอนดินท้องน  าบริเวณห้วยสาขาที่ไหลลงห้วยคลิตี  แล้วน ามาค านวณค่าทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
Upper Confidence Level (UCLs) ที่ ร้อยละ ๙๕ แล้วน ามาก าหนดเป็นค่าพื นฐานที่ ๑,๘๐๐ มก./กก. พืชผัก : แบ่ง
พื นที่การเก็บตัวอย่างเป็น ๒ บริเวณให้ครอบคลุมทั งพื นที่คือบ้านคลิตี บน และบ้านคลิตี ล่าง พบปริมาณตะกั่ว
อยู่ในช่วง ๐.๐๐๖๖ – ๓.๓๑๑๖ มก./กก. โดยพบสูงสุดคือกะเพราบริเวณสวนผัก KC๔ บริเวณใกล้โรงแต่ง    
แร่คลิตี  (บ้านคลิตี ล่าง) โดยมีพืชผักจ านวน ๙ ตัวอย่าง จากตัวอย่าง ๓๘ ตัวอย่าง มีค่าเกินมาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๘ โดยพืชผักบ้านคลิตี บนมีค่าเกินมาตรฐาน
อาหารฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ และพืชผักบ้านคลิตี ล่างมีค่าเกินมาตรฐานอาหารฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๕             
ดิน : ได้เก็บตัวอย่างจ านวน ๑๒ จุด โดยแต่ละจุดได้ท าการเก็บตัวอย่างดิน ๙ ต าแหน่ง เพ่ือให้ครอบคลุมพื นที่ตามการ
ใช้ประโยชน์ แล้วน ามาค านวณค่าทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น Upper Confidence Level (UCLs) ที่ ร้อยละ ๙๕   
แล้วจัดท าเป็นแผนที่แสดงการปนเปื้อนตะกั่วในดิน จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า บริเวณหมู่บ้านคลิตี บน  ๑ จุด       
มีปริมาณตะกั่วในดินที่ ๘๗๐ มก./กก. ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าพื นฐาน (ก าหนดค่าเป้าหมายการฟ้ืนฟูพื นที่บริเวณโรงแต่งแร่
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และพื นที่ใกล้เคียง ที่ ๘๒๑ มก./กก.) โดยบริเวณดังกล่าวอยู่เหนือผลกระทบจากโรงแต่งแร่ในอดีต ส่วนบริเวณ
หมู่บ้านคลิตี ล่างทุกจุด มีปริมาณตะกั่วในดินน้อยกว่าค่าพื นฐานฯ และสัตว์น  า : (ประกอบด้วย ปลา กุ้ง หอย 
และป)ู เก็บตัวอย่าง ๑๐ จุด จ านวน ๔๐ ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วสรุปได้ว่า ปลา : มีปริมาณ
ตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๐๔ – ๓.๗๙ มก./กก. น  าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๓๒ กุง้ : มีปริมาณตะกั่ว
อยู่ในช่วง ๐.๑๖ – ๔.๑๑ มก./กก. น  าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๔๔ หอย : มีปริมาณตะกั่ว   
อยู่ในช่วง ๗.๙๒ – ๒๑๕.๑๙ มก./กก. น  าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๑๐๐ และ ปู : มีปริมาณ
ตะกั่วอยู่ในช่วง ๒๑.๒๑ มก./กก. น  าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๑๐๐ 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี ได้ว่า    
คุณภาพน  าทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน สามารถน  ามาอุปโภคและบริโภคได้
ตามปกติแต่ต้องผ่านการกรองและต้มฆ่าเชื อโรคก่อน พืชผักส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน      
ยกเว้นกะเพราบริเวณหมู่บ้านคลิตี ล่าง ที่พบมีค่าเกินมาตรฐานอาหารฯ ส่วนดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี บนยังพบว่า
มีค่าตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรมซึ่งก าหนดให้      
มีตะกั่วปนเปื้อน ไม่เกิน ๘๒๑ มก./กก. ส าหรับตะกอนดินท้องน  าล าห้วยคลิตี นั นพบว่าในบริเวณท้ายโรงแต่งแร่
ยังคงมีการปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณสูง ส่งผลให้พบปริมาณตะกั่วในสัตว์หน้าดิน เช่น กุ้ง ปู และหอย ไม่เป็น   
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ โดยกรมควบคุมมลพิษได้ปิดประกาศผลติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบนป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี  องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล      
ที่ว่าการอ าเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี ล่าง รวมทั งอธิบายผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ผู้น าท้องถิ่น
และชาวบ้านทราบ โดยมีอีกทั งยังได้จัดท าเป็นรูปแบบตามแผนที่ชุมชนที่ชาวบ้านคลิตี ได้จัดท าไว้ เพ่ือให้
เข้าใจได้ง่าย ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพแทนตาราง พร้อมทั งมีการอธิบายป้ายโปสเตอร์ให้ผู้น าชุมชน    
และชาวบ้านเข้าใจในเบื องต้น และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th 

๓) การฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว : กรมควบคุมมลพิษได้รับ
งบประมาณผูกพัน ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินโครงการฟ้ืนฟูล าห้วย 
คลิตี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๕๘๔,๒๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมหลัก
ประกอบด้วย การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อนบริเวณโรงแต่งแร่ การฟ้ืนฟู
ล าห้วยคลิตี บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพ่ิมเติมอีก ๒ แห่ง ส าหรับ         
การด าเนินงานที่ผ่านมานั นกรมควบคุมมลพิษได้ขออนุญาตใช้พื นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่              
๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้อนุมัติโครงการฯ แล้ว ๒. ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ระหว่างขั นตอนการพิจารณาให้อนุญาตการใช้พื นที่ และ ๓. กรมป่าไม้   
ซึ่งได้ก าหนดให้กรมควบคุมมลพิษส ารวจพื นที่ป่าสงวนเพ่ือจัดท าบัญชีต้นไม้ที่มีเส้นรอบวง  มากกว่า           

๕๐ เซนติเมตร โดยมีข้อมูลที่ต้องการ เช่น ความสูงเรือนยอด ชนิดพืช และพิกัด GPS ซ่ึงในการด าเนินงาน
ที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษได้ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจด้วย 

๔) การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ล าห้วยคลิตี จากพื นที่เสี่ยง ได้น าเสนอ
แนวทางการฟ้ืนฟูไว้ในการประชุมครั งที่ ครั งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว 

๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ งและการจัดการตะกอนดินหน้าฝาย 
กรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบ
การสะสมของตะกอนดินท้องน  าหน้าฝายดักตะกอน KC๔ และ KC๔/๑ โดยพบว่า ฝายดักตะกอนแห่งที่ ๑ 

http://www.pcd.go.th/
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(KC๔) มีตะกอนดินท้องน  ามีความหนาในช่วง ๐.๒๙ – ๐.๘๑ เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนท้องน  าหน้า
ฝายทั งสิ นประมาณ ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๒๔๗ ตัน และฝายดักตะกอนแห่งที่ ๒ (KC๔/๑) มีตะกอน
ดินท้องน  ามีความหนาในช่วง ๐.๒๑ – ๐.๗๘ เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนท้องน  าหน้าฝายทั งสิ นประมาณ 
๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๑๘๔ ตัน โดยได้ผนวกแผนด าเนินการขุดลอกตะกอนหน้าไว้กับโครงการฟ้ืนฟู
ล าห้วยคลิตี จากการปนเปื้อนสารตะก่ัว จังหวัดกาญจนบุรี 

๖) การจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) บริเวณ          

ริม   ล าห้วยคลิตี ไปก าจัดตามหลักวิชาการ นั น กรมควบคุมมลพิษ จะด าเนินการจัดการตะกอนดิน
ปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) บริเวณริมล าห้วยคลิตี ที่เหลืออีก ๔ ได้แก่หลุมฝังกลบที่ ๑ ๖ ๗ 
และ ๘ จ านวนตะกอนประมาณ ๗๙๐ลูกบาศก์เมตร ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งได้ผนวกไว้กับโครงการ
ก าหนดแนวทางการฟื้นฟูล าห้วยคลิตี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี แล้ว     
  

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
ประธานฯ ได้ ให้ข้อสังเกตว่า ประเด็นเรื่องการจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ ฟ้องคดี         

และกิจกกรรมอ่ืนๆ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วก็ไม่ต้องน ามารายงานอีกในที่ประชุม แต่หากมีการด าเนินการอ่ืน
เพ่ิมเติมจึงน ามารายงานในที่ประชุมได้ 

นายสุรพงษ์ กองจันทึก สอบถามว่าค่าเป้าหมายในการฟื้นฟูหรือตะกั่วพื นฐาน     
ในการฟ้ืนฟูพื นที่ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ รายงานนั นมีหลายค่า เช่น ๑,๘๐๐ หรือ ๘๒๑ มก./กก. นั นมีความแตกต่าง
กันอย่างไร ซึ่งนายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ชี แจงว่าจากการวิเคราะห์ตัวอย่างของพื นที่ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมเหมืองด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าค่าตะกั่ วพื นฐานของตะกอนล าน  า (ตะกอนธารน  า) อยู่ที่          
๑,๘๐๐ มก./กก. ส่วนค่าตะกั่วพื นฐานของดินใช้ค่า ๘๒๑ มก./กก.  

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ให้ข้อสังเกตว่าควรมีการชี แจงด้วยว่าปลาในห้วยส่วนมาก  
ที่สามารถน ามาบริโภคได้นั นเป็นปลาชนิดใด อยู่ในแหล่งใด เพราะปลาแต่ละชนิดหากินในระบบนิเวศ          
ไม่เหมือนกัน โดยประธานฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปลาแต่ละชนิดมีขนาด พฤติกรรมการหากิน และสถานที่   
อยู่ในน  าที่ต่างกัน ดังนั นในการน าเสนอข้อมูลควรแยกประเภทและขนาดของปลาด้วย เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดียิ่งขึ น 

มติที่ประชุม ทราบ 
 
๓.๒  ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ในการ

จัดหาแหล่งน้ าสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ 
นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง ได้รายงานว่า กรมควบคุมมลพิษได้ขอความอนุเคราะห์ให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมทรัพยากรน  าบาดาล กรมทรัพยากรน  า และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเสนอข้อมูลประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี  ครั งที่  ๒/๒๕๕๙ โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี  

นางสาวมโนรส ห้าวหาญ รายงานข้อมูลแทนกรมควบคุมโรคว่า ๑) โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา กาญจนบุรี ได้จัดซื อเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (AAS) เพ่ือใช้ตรวจเผ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยง        
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ในราคา ๓ ล้านบาท ๒) ท าการตรวจพัฒนาการเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี ณ หมู่บ้านคลิตี บน และคลิตี ล่าง ในวันที่ ๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยหน่วยงาน คปสอ.ทองผาภูมิ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี ๓) จัดกิจกรรม
ศึกษาความเสี่ยงในเด็กอายุ ๓ – ๑๕ ปี ณ โรงเรียน ตชด. และ โรงเรียนทุ่งเสือโทน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยเป็นการร่วมมือกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ คปสอ.ทองผาภูมิ และส านักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี  
๔) ในวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี และ คปสอ. ทองผาภูมิ ได้ลงพื นที่
เพ่ือเฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพใน ๘ หมู่บ้าน ทั งคลิตี บน และคลิตี ล่าง จ านวนตัวอย่าง ๑,๙๙๘ คน ปัจจุบันยังอยู่
ในการรอผลการวิเคราะห์ ๕) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ส านักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี และ รพ.สต.      
ทุ่งเสือโทน ได้ท าสปอตแมพเพ่ือเชื่อมโยงระดับตะกั่วในเลือดกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอผลการ
วิเคราะห์  

นางสาวปิยะพันธุ์ ศิริบุญประภพ รายงานว่า โครงการฟ้ืนฟูแหล่งน  าและกระจายน  า
บ้านทุ่งเสือโทนของกรมทรัพยากรน  า ในปัจจุบันด าเนินงานไปได้ประมาณร้อยละ ๘๐ โดยส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ
นั นเนื่องมาจากยังไม่สามารถขออนุญาตกรมอุทยานเพ่ือใช้พื นที่ได้ ถ้าการขออนุญาตส าเร็จก็จะสามารถด าเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จได้ 

นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม รายงานว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน  าบาดาลได้ เจาะบ่อบาดาลและได้ติดตั งเครื่องสูบน  าเรียบร้อยแล้ว โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม ๒ ส่วน คือ หอถังกับถังกรอง ซึ่งหอถังมีขนาด ๑๒ ลูกบาศก์
เมตร และมีระบบปรับปรุงคุณภาพน  าในตัว ทั งระบบการกรองทราย กรองถ่าน กรองเรซิ่น และระบบ 
Reverse Osmosis ดังนั นน  าที่ผ่านระบบการกรองจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่มีปัญหาหลักคือยังไม่มี
ไฟฟ้าถาวรในพื นที่ โดยประธานฯ ได้แจ้งเสริมว่า ได้ประสานให้ติดตั งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้  
กับเครื่องสูบน  าบาดาลของกรมทรัพยากรน  าบาดาลแล้ว ภายใต้โครงการ CSR ของกระทรวงพลังงาน 

นายมงคล นิลประภาพร รายงานว่าองค์การบริหารส่วนต าบลชะแลได้แจ้งว่าได้
แจกจ่ายโอ่งขนาดใหญ่ให้ประชาชนครัวเรือนละ ๑ ใบ ตั งแต่ปี ๒๕๔๑ – ๒๕๕๒ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบโอ่งขนาดใหญ่ปีละ ๒ ใบ ให้แก่โรงเรียนและวัดในพื นที่ทุกแห่ง 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
นายสุรพงษ์ กองจันทึก ได้สอบถามว่า จากการตรวจเลือดและพัฒนาการของเด็ก

อย่างต่อเนื่องของกรมควบคุมโรคนั นสามารถประเมินได้หรือไม่ว่ามีแนวโน้มของผลเป็นอย่างไร โดยนางสาว
มโนรส ห้าวหาญ ได้ชี แจงว่าการลงพื นที่เพ่ือติดตามกลุ่มเสี่ยงเป็นแผนงานซึ่งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี     
โดยผลการประเมินพัฒนาการในเด็กที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในระดับที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นายวีรวัธน์  ธีรประสาธน์  ได้เสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุม
มลพิษ กรมทรัพยากรน  า และกรมทรัพยากรน  าบาดาล ควรปรึกษาหาทางแก้ไขร่วมกันในการจัดหาแหล่งน  า
สะอาดเพ่ือให้มีแผนการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและไม่ซ  าซ้อนกัน 

นายวิจารย์  สิมาฉายา ได้เสนอให้กรมทรัพยากรน  าบาดาลเป็นผู้ดูแลความสะอาด
ของเครื่องกรองน  าที่จะเป็นตัวจ่ายน  าไปในพื นที่ของโรงเรียน ตชด. และเปลี่ยนเซลล์ของแบตเตอรี่ และให้กรม
ป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื นที่ในการจัดท า
ระบบประปาภูเขาของกรมทรัพยากรน  า โดยในเรื่องน  าบริโภคที่อาจจะเป็นปัญหาในระหว่างที่มีการดูดตะกอน
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ในห้วยคลิตี นั น ขอให้กรมทรัพยากรน  า กรมทรัพยากรน  าบาดาล และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี หารือร่วมกัน  

มติที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การจัดท าแผนงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง รายงานว่า กรมควบคุมมลพิษได้จัดท า (ร่าง) แผนงบประมาณ
แบบบูรณาการเพ่ือด าเนินการตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี  
ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดโครงการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ    
วาระที่ ๔.๑ โดยกรมควบคุมมลพิษขอเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนบูรณาการดังกล่าวในส่วน  
ของกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าโครงการตามกรอบแผนบูรณาการ โดยกรมควบคุมมลพิษ   
จะด าเนินการจัดตั งค าของบบูรณาการและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
นางภินันท์ โชติรสเศรณี ได้สอบถามว่าโครงการดูดตะกอนและบรรจุถุงยังคงมีอยู่หรือไม่ 

ซึ่งนายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่งได้ชี แจงว่าเนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในโครงการฟ้ืนฟูซึ่งกรมควบคุมมลพิษก าลัง
ด าเนินการจัดจ้าง โดยก าหนดด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จึงไม่ได้ใส่โครงการดังกล่าวใน
แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี  ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔     
เนื่องจากคาดว่าน่าจะด าเนินการเสร็จแล้ว 

ประธานฯ เสนอว่าควรต้องเขียนแผนด าเนินงานของโครงการดูดตะกอน และแผนงาน
ทั งหมดที่ได้รับงบประมาณทั ง ๓ ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ไว้ในแผนงบประมาณแบบบูรณาการฯ ด้วย 
เนื่องจากงานบางงานอาจจะยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี ควรมีการก าหนดหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงาน
หลักหรือหน่วยงานสนับสนุน ไม่ควรระบุไว้เป็นหลายหน่วยงาน ส่วนหน่วยงานใดที่มีแผนด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็สามารถจัดส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ ทั งนี ขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ร่างหนังสือถึงแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือไปจัดท าแผนฯ แล้วส่งกลับมาให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายวีรวัธน์  ธีรประสาธน์ ให้ความเห็นว่า มติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ให้
กรมควบคุมมลพิษประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ที่ผ่านมาหน่วยงาน   
ที่ให้อนุญาตไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วม จึงมีความเห็นให้ปรับแผนงบประมาณแบบบูรณาการฯ โดยให้มีกรม
อุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งประธานฯ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติ     
ที่ประชุมให้กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ทราบ 

นายสุรพงษ์  กองจันทึก เสนอว่าควรเขียนแผนงานแรกในข้อ ๑.๑ ให้เป็นโครงการฟ้ืนฟู
สภาพพื นที่ล าห้วยคลิตี บริเวณโรงแต่งแร่และใกล้เคียง โดยมีงบประมาณและแผนการด าเนินการในโครงการฯ 
ทั งนี  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นที่จะฟ้ืนฟูต่อเนื่องไปในอนาคต 

ประธานฯ เสนอว่าโครงการนี เป็นโครงการระยะยาวซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแผนการด าเนินงาน
การต่อไป ทั งนี ในแผนงานป้องกันการบุกรุกพื นที่ ขอให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ช่วยควบคุมดูแลพื นที่ทีม่ีศักยภาพตะกั่วไม่ให้ถูกบุกรุกด้วย เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนไหลลงสู่ล าห้วยได้ 
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นายพงษ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ เสนอว่านอกจากการฟ้ืนฟูพื นที่จากสารตะกั่วแล้วยังสามารถ
ฟ้ืนฟูดินในพื นที่เพ่ือให้สามารถท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยประธานฯ เห็นว่า หากมีข้อเสนอเพ่ิมเติม       
ก็ขอให้ใส่เพ่ิมในแผนการด าเนินการ และเสนอว่าควรเลือกชนิดพืชที่ปลูกรวมถึงวิธีการไถพรวนก็จะสามารถ  
ลดผลกระทบที่เกิดขึ นได ้และเห็นด้วยกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท าการเกษตรที่ยั่งยืนและอย่าง
เหมาะสมเพ่ือเป็นการป้องกันการบุกรุกหรือเพ่ิมพื นที่ทางการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม หากมีการจัดการการใช้
ที่ ดิ นอย่ างถูกต้องตามหลั กวิชาการก็จะลดปริมาณสารตะกั่ วในพืชได้  และจัดสรรงบประมาณ                     
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมทั งเสนอความเห็นให้ชาวบ้านทั งคลิตี บนและคลิตี ล่าง เพ่ือให้ท าการเกษตร     
ที่ยั่งยืน โดยให้ใช้แนวคิดโครงการฟ้ืนฟูผืนป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั งนายรังสรรค์  ปิ่นทอง ก็ได้เสนอ
ว่า กิจกรรมตามที่นายพงษ์สรรค์ น าเสนอนั น น่าจะตรงกับแผนงานข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ จึงขอให้นายพงษ์สรรค์ 
จัดท าเป็นโครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ด้วย โดยการด าเนินโครงการควรมีการหารือกับชาวบ้านในพื นที่
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื นที่เพ่ิม   

นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ชี แจงว่า เห็นด้วยกับแผนงานกิจกรรมของ คพ. แต่อยากให้มี
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมให้มากขึ น 

นางสาวศิริพร บ ารุงศิลป์ ได้ชี แจงว่าการมอบที่ดินท ากินให้ชุมชนแบบแปลงรวมนั น
จะต้องมีการดูร่องรอยการใช้ที่ดินโดยยึดจากภาพถ่ายทางอากาศปี ๒๕๔๕ และจะต้องยื่นขอใช้พื นที่ตาม
มาตรา ๑๖ ใน พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ ทั งนี  ประธานฯ ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การจัดสรรที่ดินท ากิน
จะต้องค านึงถึงประเด็นของการปนเปื้อนสารตะกั่วเป็นอันดับแรก โดยขอให้กรมป่าไม้ดูแลศักยภาพของพื นที่
โดยให้หลีกเลี่ยงพื นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว อีกทั งในปัจจุบันมีชาวม้งเข้ามาในพื นที่เพ่ิมขึ น ซึ่งท าให้มี
การบุกรุกพื นที่และใช้สารเคมีในการท าการเกษตรมากขึ นกว่าเดิมด้วย 

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันชาวม้งรุ่นใหม่มีการน าสารเคมีเข้า
มาในพื นที่เพ่ือการปลูกพืช โดยที่ไม่ดูศักยภาพของดิน ซึ่งนายพงษ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม        
ว่าชาวม้งส่วนใหญ่จะเช่าที่ของชาวบ้านเพ่ือท าการเกษตร โดยปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างการเสนอ
เรื่องยึดใบอนุญาตคืน ทั งนี  ประธานฯ เสนอให้กรมป่าไม้ดูแลในประเด็นนี ด้วย  

นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ เสนอว่า ควรให้หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินแผนงานมาท า
การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือจะได้มีความโปร่งใส ซึ่งนายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่งแจ้งว่าฝ่ายเลขาฯ    
ได้ประเมินว่าควรมีการจ้าง Third party เพ่ือด าเนินโครงการตรวจสอบอยู่แล้ว ทั งนี  ประธานฯ รับข้อสังเกตและชี แจง
ว่า ในการประเมินแผนบูรณาการโดยหน่วยงานภายนอกนั นน่าจะต้องปรึกษากับส านักงบประมาณ 

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ได้มีข้อสังเกตในการด าเนินการฟื้นฟูว่าจะท าอย่างไรที่จะให้
ชาวบ้านใช้น  าโดยปราศจากมลพิษ และมีข้อเสนอว่า ๑) ควรดูดตะกอนที่ปนเปื้อนออกทั งหมด ๒) เอาแร่ตะกั่ว
บริเวณโรงแต่งแร่ออกไปทั งหมด โดยประธานฯ ขอให้บันทึกเป็นข้อสังเกตในที่ประชุมครั งนี  

นางกรรณิการ์ เมธนาวิน เสนอว่าในการจัดท าแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินนั น ควรน า
แผนที่ของกรมทรัพยากรธรณี มาศึกษาว่าพื นที่ไหนที่ปลอดภัยเพ่ือที่จะได้หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณา
ด าเนินการตามความเห็นของที่ประชุม และให้จัดท าหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผน
ภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แล้วส่งกลับมาให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวม
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



  - ๑๐ - 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑ คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการด าเนินโครงการฟื้นฟูล าห้วย 

คลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 
นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง รายงานว่ากรมควบคุมมลพิษได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการ

ไตรภาคีเพ่ือติดตามการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่
ผ่านมาได้จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ๒ ครั ง ได้แก่ ครั งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
และครั งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีได้รับทราบความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการฯ และรายละเอียดโครงการฯ แล้ว 

ประธานฯ เสนอว่าในการประชุมครั งถัดไปควรจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรีเข้ามาเป็นประธานร่วมด้วย ซึ่งอาจจะขอให้ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรีประสานเรื่องการใช้ห้องประชุมที่ศาลากลางจังหวัดฯ 

มติที่ประชุม ทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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